

# “ม.ศรีปทุม กว่ากว่า 500 รางวัล”ระดับชาติ

## นานาชาติ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ

### สุดยอดนักศึกษาเก่งและดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลเกียรติยศ กว่า 500 รางวัล แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัล โครงการวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 570 รางวัล แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีผลงานดีเด่น ทางด้านวิชาการ ในระดับชาติ นานาชาติ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่

โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับรางวัล “เป็นคนดี สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป” ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดงานวันเกียรติยศ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงสมควรได้รับการชื่นชมยินดีและเชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันให้นักศึกษาคนอื่นๆได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน คิดดี ทำดี มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่สังคมประเทศชาติ และนำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและครอบครัว ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจต่อตัวนักศึกษาและครอบครัว

ดร.โสภิต รองอธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้มีนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นทั้งด้านวิชาการและด้านกิจกรรมจิตอาสา ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ กว่า 500 คน โดยได้แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ผู้นำนักศึกษาที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง, นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และนักศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคมมีผลงานดีเด่นในระดับชาติและนานาชาติปรากฏเด่นชัดต่อสังคม โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับพิจารณาคัด

เลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 570 คน

รางวัลเกียรติยศนี้ นอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้นำและจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆและรุ่นน้องได้เห็นประโยชน์ของกิจกรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน และยังเป็นสตอรี่ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานหลังจบการศึกษา เป็นการสร้างบัณฑิตที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีให้กับองค์กรธุรกิจ สังคมและประเทศชาติอีกด้วย

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วันเกียรติยศ